



Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2009

## **GIẤY MỜI**

### **Tham dự Diễn đàn Thanh niên về Phát triển bền vững**

**Kính gửi: Các bạn thanh niên, sinh viên tình nguyện môi trường**

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương thông qua tìm kiếm, quảng bá, thực hiện các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường.

Hưởng ứng Nghiên cứu khảo sát toàn cầu về Phong cách sống trong giới trẻ do Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc phát động và với sự hỗ trợ của Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E), PanNature sẽ tổ chức “Diễn đàn Thanh niên về Phát triển bền vững” vào ngày 28 và 29 tháng 3 năm 2009 tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò, tỉnh Hòa Bình.

Mục tiêu của Diễn đàn nhằm giúp các bạn thanh niên, sinh viên đang tham gia các mạng lưới tình nguyện về môi trường có cơ hội giao lưu, chia sẻ thông tin và suy nghĩ về tương lai, về xây dựng lối sống hài hoà với thiên nhiên môi trường và góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Nội dung chương trình được gửi kèm dưới đây. Các bạn thanh niên, sinh viên quan tâm và muốn tham gia Diễn đàn xin vui lòng điền thông tin vào bản đăng ký và gửi lại qua email cho ban tổ chức trước ngày thứ Năm, 26/03/2009 theo địa chỉ dưới đây:

Chị Nguyễn Thúy Hằng

Email: [bandoc@nature.org.vn](mailto:bandoc@nature.org.vn)

Điện thoại: (04) 3556-4001, máy lẻ 101

*\*Lưu ý: Vì số lượng thành viên Diễn đàn giới hạn nên chúng tôi sẽ ưu tiên những bạn đăng ký sớm. Chúng tôi sẽ khẳng định sự tham gia của các bạn qua email.*

Rất mong sự hợp tác tham gia của các bạn.

**TRUNG TÂM CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN**



## **NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH**

### **Diễn đàn Thanh niên về Phát triển bền vững**

**Thời gian:** 28 và 29/03/2009, Khởi hành từ 14h ngày 28/03/2009 tại Văn phòng Trung tâm Con người và Thiên Nhiên.

**Địa điểm:** Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò, tỉnh Hòa Bình

#### **Chương trình dự kiến**

<i>Ngày thứ nhất, 28/03/2009</i>	
Buổi tối	<b>Giao lưu với cán bộ KBTTN Hang Kia – Pà Cò</b> Các thành viên tham gia sẽ có một buổi làm quen và giao lưu với cán bộ kiểm lâm của Khu bảo tồn. Mỗi bên sẽ tự giới thiệu về các hoạt động của mình liên quan đến công tác bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường và xây dựng lối sống xanh.
<i>Ngày thứ hai, 29/03/2008</i>	
Buổi sáng	<b>Tìm hiểu thực tế địa phương</b> Các thành viên tham gia hoạt động trải nghiệm thực tế, thu thập thông tin và dữ liệu phục vụ cho hoạt động thảo luận tại địa bàn xã Pà Cò (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình). Đây là một trong số các xã nằm trong địa bàn Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò, có cộng đồng người Mông sinh sống với nhiều nét văn hóa độc đáo. Các thành viên sẽ được chia thành nhóm. Mỗi nhóm sẽ tìm hiểu một địa điểm và tiến hành quan sát, tìm hiểu thực tế và thu thập các thông tin về lối sống, văn hóa, sản xuất và tiêu dùng, ... tại địa phương.
Buổi chiều	<b>Diễn đàn thảo luận</b> Sau khi kết thúc hoạt động tìm hiểu thực tế, các nhóm sẽ tiến hành tổng hợp thông tin theo hướng dẫn. Các dữ liệu, thông tin sẽ được khuyến khích trình bày một cách sáng tạo để tạo hứng thú cho các nhóm khác tham gia tranh luận, thảo luận. Kết quả tổng hợp của các nhóm sẽ được trình bày trước toàn bộ các thành viên dưới dạng diễn đàn mở.

*\* Diễn đàn sẽ kết thúc vào lúc 16h30, ngày 29/03/2009. Sau đó, xe đưa các thành viên về Hà Nội.*